

กรอบแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ : (๑) เมืองบริการสีเขียวอัจฉริยะบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(๒) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา

<p>๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์</p> <p>๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแปลงเกษตรที่ผ่านการรับรอง GAP</p> <p>๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการทำเกษตรแปลงใหญ่</p> <p>๔. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร</p> <p>๕. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตร และเกษตรอัจฉริยะ</p> <p>๖. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตลาดสินค้าที่มีคุณภาพ</p>	<p>๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนONET</p> <p>๒. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕ - ๕๔ ปี ที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ร้อยละของอัตราการว่างงานที่ลดลง</p> <p>๔. ร้อยละของค่าใช้จ่ายสำหรับสุขภาพลดลง</p> <p>๕. ร้อยละของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น</p> <p>๖. ร้อยละของคดีอาชญากรรมและคดีอาชญากรรมคดีอาชญากรรม</p> <p>๗. ร้อยละของผู้เสียชีวิตจากและการบาดเจ็บทางถนนลดลง</p> <p>๘. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ และสาธารณสุข</p>	<p>๑. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว</p> <p>๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตสินค้าและการบริการ</p> <p>๔. ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๕. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>๑. การเพิ่มขึ้นของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู</p> <p>๒. สัดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่ที่รับประโยชน์</p> <p>๓. ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำกลับมาใช้ประโยชน์</p> <p>๔. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของชุมชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน</p> <p>๖. ร้อยละปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง</p> <p>๗. ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี</p>	<p>๑. ร้อยละของรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม</p> <p>๓. จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาด้านมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๔. จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>๕. ร้อยละของผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ร้อยละของโครงข่ายและเส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับการยกระดับให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. ร้อยละของความพึงพอใจในโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และขนส่งมวลชน</p> <p>๓. ระดับความสำเร็จการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติ</p>	
--	---	---	---	--	--	--

(๓) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

<p>๑. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคการเกษตร การผลิตสินค้าและบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาด</p>	<p>๒. พัฒนาคมนาคมและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และการพัฒนาจังหวัดสู่สากลและขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ</p>	<p>๓. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และบริการ ให้มีคุณภาพโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p>	<p>๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ำ ขยะมูลฝอย/น้ำเสีย และพลังงาน อย่างเป็นระบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๕. พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE CITY) ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม</p>	<p>๖. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูล และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์</p>	<p>โครงการขนาดใหญ่ (Big Rock) โครงการริเริ่มของจังหวัด (Flagship Project)</p>
--	--	--	---	---	--	---

(๔) วัตถุประสงค์

<p>ผลผลิตทางเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการมีมาตรฐานและปลอดภัย ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตรงต่อความต้องการของตลาด</p>	<p>ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง สังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน และมีกาสถาปนาขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพ</p>	<p>พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</p>	<p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน</p>	<p>พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการประชุมและการจัดนิทรรศการ(MICE) บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง</p>	<p>๑. พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) เมืองสร้างสรรค์ (Creative city) และเมืองนวัตกรรม (Innovative City)</p> <p>๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพื้นที่และต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ลดลง</p>	
--	---	--	---	---	--	--

(๕) แนวทางการพัฒนาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

<p>๑. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและกระบวนการผลิตและแปรรูป</p> <p>๒. พัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูง</p>	<p>๑. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพหุมนุษย์ผ่านกระบวนการทางการศึกษา</p> <p>และ ความมั่นใจของมนุษย์</p> <p>๓. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพสู่ความเป็นเมืองบริการที่ยั่งยืน</p> <p>๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๕. น้อมนำศาสตร์พระราชและแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติ</p> <p>๖. การสถาปนาหรือกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (SISTER CITY)</p> <p>๗. การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการประชาชน อย่างเป็นไปตรงตรวจสอบได้</p>	<p>๑. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p> <p>๒. ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่องเที่ยวชุมชน</p> <p>๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)</p> <p>๔. ส่งเสริมการประชุมและการจัดนิทรรศการ</p>	<p>๑. สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย</p> <p>๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ</p> <p>๓. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานทดแทน</p>	<p>๑. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจแบบ Startup</p> <p>๒. การส่งเสริมผู้ประกอบการ /OTOP/ SME/ Start up</p> <p>๓. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเส้นทาง MICE เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ</p>	<p>๑. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองสร้างสรรค์(Creative city) และเมืองนวัตกรรม (Innovative City)</p> <p>๒. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อและรองรับต่อการเป็นเมืองบริการ</p>	
--	---	---	---	--	---	--

(๖) แผนงาน					
<p>๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร</p> <p>๒. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร และการผลิตสินค้าและบริการ</p>	<p>๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย</p> <p>๒. สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสู่การเป็นเมืองบริการฐานการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๓. การพัฒนาระบบสาธารณสุข และการศึกษา</p> <p>๔. การน้อมนำศาสตร์พระราชและแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติ</p> <p>๕. การพัฒนาเมืองสู่สากลและขยายความสัมพันธ์กับประเทศศักยภาพ</p>	<p>๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว</p> <p>๒. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p>	<p>๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะ/น้ำเสีย และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน</p> <p>๒. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p>	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่แบบ Startup</p> <p>๒. สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ รวมถึงองค์ประกอบทางการตลาดของสินค้า</p> <p>๓. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ทั้งในส่วนของเอกชนและชุมชน)</p> <p>๔. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเส้นทาง MICE เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ</p>	<p>๑. พัฒนาวัตถุกรรมในการพัฒนาเมือง และสนับสนุนการดูแลสภาพแวดล้อม (Smart Environment) ของเมืองและชนบท</p> <p>๒. พัฒนาระบบเชื่อมโยงการขนส่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน</p>
(๗) โครงการ					
<p>งกระทรวง/กรม/ภาค (Function/ Agenda)</p> <p>๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมด้านการเกษตร</p> <p>๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และตลาดภาคการเกษตร</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยทั้งระบบ</p> <p>๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าการเกษตร</p> <p>๕. โครงการศูนย์กระจายสินค้าการเกษตร</p> <p>๖. โครงการพัฒนาสัตว์แปรรูปแบบครบวงจร</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (Education Hub)</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง (Medical Hub)</p> <p>๓. โครงการพัฒนาวัตถุกรรมเมืองสมุนไพร</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย สุขของประชาชน และการอำนวยความสะดวกของประชาชน</p> <p>๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ</p> <p>๖. โครงการสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินในการรับมือภัยพิบัติ อุบัติภัยและสาธารณภัย</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดพิษณุโลก"</p> <p>๕. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกก้าลงกายและการแข่งขันกีฬาของประชาชน</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ</p> <p>๓. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย</p> <p>๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน</p>	<p>๑. โครงการสนับสนุนการประชุมระดับประเทศและต่างประเทศ (MICE)</p> <p>๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และตลาดด้านการค้าการลงทุน</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว</p> <p>๔. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับตลาดแรงงานอาเซียน (AEC)</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบกจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ</p> <p>๓. โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก</p> <p>๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานพิษณุโลก</p> <p>(Big Rock)</p> <p>๑. โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานสายกรุงเทพ - เชียงใหม่ (ระยะแรก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก)</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานพิษณุโลก</p> <p>๓. โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub)</p> <p>Flagship</p> <p>๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย</p> <p>๓. โครงการสนับสนุนการประชุมระดับประเทศและต่างประเทศ (MICE)</p> <p>๔. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)</p> <p>๕. โครงการเมืองสมุนไพร</p>
<p>งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Areas)</p> <p>๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมด้านการเกษตร</p> <p>๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุบบริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย</p> <p>๓. โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตร มาตรฐานการผลิต และระบบการผลิต</p> <p>๔. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดที่มีคุณภาพ</p> <p>๕. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดพืชสมุนไพร</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชสู่การปฏิบัติ</p> <p>๒. โครงการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและทั่วถึง ผ่านกระบวนการทางการศึกษา</p> <p>๓. โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>๔. ส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</p> <p>๕. โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ และสาธารณภัย</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</p> <p>๓. โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๔. โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว</p> <p>๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน</p> <p>๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ</p> <p>๒. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย</p> <p>๓. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน</p> <p>๔. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p> <p>๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน</p> <p>๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคเอกชนและชุมชน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์</p> <p>๔. โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อการพัฒนาเมือง</p> <p>๒. โครงการพัฒนาวัตถุกรรมในการพัฒนาเมือง</p> <p>๓. โครงการสนับสนุนการดูแลสภาพแวดล้อม (Smart Environment) ของเมืองและชนบท</p> <p>๔. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการขนส่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน</p>
<p>งบ อปท. และอื่นๆ (Local & Other)</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย</p>	<p>-</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรอุบบริโภคและบริโภค</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันอุทกภัย</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>-</p>	<p>๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบก จังหวัดพิษณุโลก</p>